



วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555 | อัปเดตล่าสุดเมื่อ 28 นาที ที่ผ่านมา



หากเปิดประชาไท .com ไม่ได้ ให้อลองเปิดด้วย www.prachatai3.info

Search input field

รับสมัครนิสิตใหม่ ครั้งที่ 2  
ระหว่างวันที่ 11ส.ค.-7ก.ย.2555

ดูรายละเอียด **คลิกที่นี่!!**

พื้นที่โฆษณา ราคาประหยัด.. คลิก!

- หน้าแรก
- ประชาไท
- English
- บล็อกภาษาจีน
- มัลติมีเดีย
- สนับสนุน
- ร้านค้า
- โฆษณา
- ปฏิทินกิจกรรม
- ใหม่! โลก
- ข่าวมอเน็ตอร์

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม บันเทิง ต่างประเทศ แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ไอซีที สิทธิมนุษยชน ข่าว/บทความ ทั้งหมด Tag ทั้งหมด

บริการ มหกรรมปั่นน้ำเป็นไฟฟ้า จาก ทอองพะบาง ถึง โตนเลสาบ วันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 น. ที่ Book Republic

12 ปี

I-SPA พิวขาว...เนียนกระจ่างใสได้ตั้งใจ

### เผยแพร่หน้าข่าว 1 ใน 5 มีสารปรอทปนเปื้อนผู้ผลิตทำผิดกฎหมาย

Thu, 2012-08-16 20:15

มูลนิธิมูลนิธิบูรณะนิเวศและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข่าว เผยคริมหน้าขาวในท้องตลาดไทยมีสารปรอทปนเปื้อนมากถึง 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 47 ชนิดในกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัด



16 ส.ค. 2555 - คริมหน้าขาวในท้องตลาดไทยมีสารปรอทปนเปื้อนมากถึง 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 47 ชนิดในกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดของประเทศภายใต้โครงการศึกษาการปนเปื้อนของสารปรอทในครีมหน้าขาว โดยมูลนิธิมูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)

จุฑามาศ ททรัพย์ประดิษฐ์ นักวิจัยประจำมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 47 ชนิด พบว่ามีผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาว 10 ชนิดที่มีสารปรอทปนเปื้อนสูงมาก ค่าสูงสุดที่ตรวจพบคือ 99,070 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในขณะที่สารปรอทเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง หรือต้องมีปริมาณเท่ากับ 0 ppm ตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางของกลุ่มประเทศอาเซียน

การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยังพบว่า คริมหน้าขาวที่ปนเปื้อนสารปรอททั้งหมดยังแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการไม่ระบุ "เลขที่ใบรับแจ้ง" ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะไม่ปรากฏรายการอยู่ในฐานข้อมูลการติดตามตรวจสอบของ อย. ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารปรอทเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏชื่อผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลของ อย. ทำให้ยากแก่การติดตามตรวจสอบแหล่งผลิตหากผู้บริโภคพบปัญหาการใช้เครื่องสำอางชนิดนี้

สารปรอทเป็นส่วนประกอบที่นิยมใส่ลงในครีมหน้าขาว เนื่องจากมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง ทำให้สีผิวจางลง อย่างไรก็ตาม สารปรอทเป็นโลหะหนักที่มีพิษสะสมในร่างกายแม้ได้รับในปริมาณน้อย ก็สามารถทำให้ผู้ใช้ครีมมีผิวบางลง ผิวจะมีความไวต่อแสงมากขึ้น ทำให้เกิดเป็นผื่นแดงง่ายขึ้น หรือผิวจะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ บางรายอาจมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หากได้รับสารปรอทเป็นเวลานาน ร่างกายจะดูดซึมสารปรอทเข้ากระแส

สนับสนุนประชาไทโดยการโอนเงินผ่านบริการ **เว็บไซต์ Payscale** โดยสามารถเลือกหักได้จากบัตรเครดิตโดยตรง หรือหักจากบัญชีในเว็บไซต์ Payscale ก็ได้

จำนวนเงิน :  บาท

คลิกที่แบนเนอร์สัญลักษณ์การชำระเงินด้านล่างนี้ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

www.prachataistore.com

### เครื่องมือ

- เตรียมพิมพ์หน้านี้
- ส่งอีเมลให้เพื่อน

Google+ share button

### Ad by Google

เลือด และจะทำให้เกิดการอักเสบของตับ ไต และทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจาง การได้รับสารปรอทในปริมาณสูงจะทำลายระบบประสาทและการทำงานของสมอง สารปรอทยังสามารถถ่ายทอดจากมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไปยังทารกในครรภ์ได้ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้สารปรอทเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2532 และมีการปรับปรุงกฎหมายล่าสุดเมื่อพ.ศ. 2551

ครีมน้ำขาวที่ตรวจพบสารปรอทในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ อย. เคยตรวจพบสารปรอทมาแล้วและ อย. เคยประกาศให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่องสำอางที่ทำผิดกฎหมายและมีอันตราย แต่จากการสำรวจครั้งล่าสุดนี้ ก็ยังพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ยังคงวางจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป ซึ่งได้แก่ ครีม FC นำนมข้าว (พบสารปรอทสูง 99,070 ppm) ไวท์โรส ครีมรกกะ (51,600 ppm) เหมยหยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย (41,770 ppm) เมสท์ บิวตี้ (34,430 ppm) เพิร์ล ครีมหน้าแดง (13,800 ppm) มาตาม ออร์แกนิก ไซมุก (3,435 ppm) และเบบี้เฟช ครีมน้ำขาว (81.14 ppm) นอกจากนี้ การสุ่มตัวอย่างยังพบครีมน้ำขาวปนเปื้อนสารปรอทอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏในรายการเครื่องสำอางอันตรายของ อย. ได้แก่ ครีมยี่ห้อไบโอคอลลาเจน (47,960 ppm) เนเจอร์ (7,300 ppm) และครีมบำรุงมหาด (63.53 ppm)

ผลิตภัณฑ์ครีมน้ำขาวเป็นเครื่องสำอางที่นิยมแพร่หลายกันมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัท ไบเออร์สตอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เคยเปิดเผยผลการศึกษาถึงความนิยมและส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำขาวว่า มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 60 ของตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าในประเทศไทย โดยมีมูลค่าสูงประมาณ 2,100 ล้านบาท

นอกจากพบการปนเปื้อนของสารปรอทในปริมาณสูงแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ครีมน้ำขาวที่ปนเปื้อนสารปรอทมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงและราคาแพง ผู้บริโภคจึงไม่สามารถแยกแยะได้ง่ายว่าผลิตภัณฑ์แบบใดจะปลอดภัยจากสารโลหะหนักที่มีพิษร้ายตัวนี้

การผลิตและการจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Tags: ขาว สังคม คุณภาพชีวิต กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มูลนิธิธรรมาภิบาล (มบน.)

Like 4 people liked this.

## Add New Comment

[Login](#)



Please wait...

Showing 0 comments

Sort by oldest first

M [Subscribe by email](#) S [RSS](#)

### คำชี้แจง

**เว็บไซต์ประชาไท** ให้บริการพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อข่าวและบทความแบบสาธารณะ ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นโดยเคารพกฎหมาย, ความเห็นที่แตกต่าง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

ประชาไทแสดงหมายเลขไอพี\* ของผู้โพสต์ประกอบความเห็นเสมอ

ประชาไทไม่มีนโยบายกรองข้อความก่อนการแสดงผล

อย่างไรก็ตามขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นไปตามกติกาหากตรวจสอบพบภายหลัง ทั้งนี้ข้อความที่โพสต์จะยังไม่ปรากฏในทันที ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านเทคนิค

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบคุณในความร่วมมือ

\* หมายเลขไอพีปัจจุบันใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกลับไปข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจระบุไปถึงแหล่งที่มาการโพสต์หรือบุคคลที่โพสต์ได้ นอกจากนี้ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ 90 วัน

